



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 12

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ระลอกใหม่ มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกระจายไปทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงกับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เพื่อเป็นการลดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 3/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1580/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมาย และมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงให้กำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ฉบับที่ 12 ดังนี้

**1. ให้ส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home)** สำหรับบุคลากรที่เดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้หัวหน้าส่วนงาน กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบ Work on-site เท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติการกิจที่สำคัญจำเป็นหรือภารกิจต่อเนื่องที่ยังต้องดำเนินการ

**2. ให้จัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online)** โดยให้แต่ละคณะพิจารณาดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกระดับการศึกษา กรณีรายวิชาใดที่ได้แจ้งให้นิสิตมาสอบในห้องเรียนไว้แล้ว หรือรายวิชาใดที่ยังไม่ได้กำหนดสอบ หากสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ (Online)

ทั้งนี้ หากรายวิชาใดไม่สามารถปรับรูปแบบการสอบเป็นแบบออนไลน์ (Online) ได้ ให้พิจารณาในส่วนของนิสิตที่มีความเสี่ยงไม่สามารถมาสอบตามกำหนดได้ ให้จัดสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) หรือเลื่อนสอบเฉพาะราย

**3. ให้ทุกส่วนงานเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)** โดยให้หัวหน้าส่วนงานเน้นย้ำและดูแลกำชับให้บุคลากรระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ของจังหวัดนครปฐม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติม  
ประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์)

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์